



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หนุ่มสาวไฟแรงแจ้งเกิดบนรันเวย์



ไลฟ์สไตล์ - สตรี : หนุ่มสาวไฟแรงแจ้งเกิดบนรันเวย์

เพราะวัยรุ่นเป็นกลุ่มคนที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เสมอ จึงเกิดเวทีพร้อมให้เหล่าหนุ่มสาว แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ และที่ปิดฉากไปอย่างน่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งการประกวด “เอส คลับ โมเดล เสิร์ช” เวทีค้นหาสุดยอดนายแบบ-นางแบบหน้าใหม่ เพื่อประดับวงการแฟชั่นไทย พร้อมสนับสนุนการเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งงานนี้หนุ่มมาดเข้มจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ **สาวน้อยหน้าหวานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถคว้า ตำแหน่งสุดยอดนายแบบ-นางแบบรุ่นใหม่ที่ไฟแรงมาครองได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงยินดี**

จากกองเชียร์ภายในบริเวณเอเที่ยม 2 สยามเซ็นเตอร์ อย่างคับคั่ง จากบรรดาวัยรุ่นกว่า 700 คน ที่พกความสามารถบวกมาช่วงชิงตำแหน่งบนเวทีนี้ต้องผ่านการเวิร์กช็อปก้าวสู่ความเป็นนายแบบ-นางแบบมืออาชีพให้หน่อยๆ ทุกคนได้ร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนขึ้นเวทีการประกวด รวมทั้งสิ้น 6 คลาส จากผู้ทรงคุณวุฒิของเมืองไทย อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูโดดเด่น หลักการเดินแบบให้ดูสง่างามบนแคทวอล์ก, หลักการโพสท่าถ่ายแบบให้ดูเป็นมืออาชีพ, เรียนรู้ศิลปะการแสดง, เรียนรู้วิธีการเมกอัพแอนด์แฮร์สไทลิสต์ให้ดูดี เป็นต้น

จนในที่สุดรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายก็ตกเป็นของหนุ่มหน้าใส "เบงค์" อนุสิทธิ์ แสงนิ่มนวล อายุ 21 ปี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิงตกเป็นของ "แบม" เปรมินทร์ ทับแก้ว นิสิตสาวชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย สาขาสื่อสารมวลชน วัย 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งทั้งสองจะมีโอกาสได้เข้าเรียนรู้งานในวงการแฟชั่นอย่างเต็มที่

"เบงค์" อนุสิทธิ์ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ลองเข้ามาประกวดเวทีก้าวสู่ความเป็นนายแบบและได้รางวัล ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย โดยถือว่าได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและได้ทำตามความฝันอีกก้าวหนึ่งแล้ว ต้องบอกว่าเวทีนี้ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าได้รับทั้งความรู้ และที่เหนือกว่าสิ่งอื่นคือมิตรภาพระหว่างๆ ที่เข้ามาประกวดครั้งนี้ด้วย

ไม่ต่างจากผู้ชนะเลิศสาวอย่าง "แบม" เปรมินทร์ กล่าวด้วยสีหน้าชื่นมื่นหลังจากได้รับตำแหน่งว่า รู้สึกภูมิใจที่ประสบความสำเร็จเพราะตัวเองเองได้มุ่งมั่น ทุ่มเททั้งร่างกายแรงใจให้การประกวดในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ถือว่าเวทีนี้ได้ให้ประสบการณ์ที่ดี จากวิทยากรทุกท่านในคลาสเวิร์กช็อป ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ น้อยๆ ในกองประกวด ทุกคนมีความโดดเด่นไม่แพ้กันถือว่าเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่